

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 3 ตุลาคม 2567

ปีที่: 31

ฉบับที่: 7520

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 29

Col.Inch: 66.54

Ad Value: 66,540

PRValue (x3): 199,620

ศิลป์: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กสทช. ประมูลคลื่น Q1 TRUE พร้อมชิงดำ AIS

กสทช.ประมูลคลื่น Q1 TRUEพร้อมชิงดำ AIS

“ทรู คอร์ปอเรชั่น” ลั่นสนใจชิงคลื่นความถี่โทรคมนาคมเพิ่ม หาก ราคาเหมาะสม ล่าสุดภาวะดอกเบี้ยจ่ายลดฮวบ หลังปิดดีลเงินกู้ สกุลเงิน 1.4 แสนล้านบาท ชำระหนี้เดิมสกุลดอลลาร์ฯ จากกรณี ความร่วมมือกิจการ TRUE-DTAC เล็งสวอปหนี้เป็นสกุลเงินหยวนต่อ ด้าน กสทช.เล็งเปิดประมูลคลื่น 850 MHz, 2100 MHz และ 2300 MHz ไตรมาสแรกปี 68

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE กล่าวไว้ว่า แผนการประมูลคลื่นความถี่โทรคมนาคมนั้น

อ่านต่อ
หน้า 29

กสทช.

บริษัทหรือความชัดเจนการประมูลจากทาง สำนักงานคณะกรรมการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) ว่าจะมีเงื่อนไขอย่างไร ซึ่งจากสัญญาณที่ส่งมามองว่าราคาคลื่นจะไม่ ได้แพงเหมือนการประมูลคลื่น 900 MHz ช่วงก่อนหน้านั้น จะคล้าย ๆ กับการประมูล คลื่น 2600 MHz ที่มาทำ 5G ที่ราคาออกมาสมเหตุสมผล ส่วนจะเข้าร่วมประมูลมาก น้อยอย่างไร ต้องรอความชัดเจนอีกครั้ง ทั้ง ราคาต้นทุน เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และความ ยืดหยุ่นในการประมูล หากการประมูลสมเหตุ สมผลในแง่การทางการเงินก็จะเป็นที่น่ายินดี

“Telecom เหมือน น้ำ ไฟ ถ้าประเทศไทย ไม่ส่งเสริมให้ก้าวหน้า โอกาสที่ประเทศไทย จะเป็นศูนย์กลาง Digital และแข่งขันกับต่าง ชาติจะยาก กลไกทางภาครัฐต้องสนับสนุน ไม่สนับสนุนด้านการลงทุนไม่เป็นไร แต่ ควรเอากฎเกณฑ์ที่เทียบเคียงกับประเทศ อื่นมาปรับเพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพใน การแข่งขันได้มากขึ้น ยกตัวอย่างจีนที่แทบ ให้คลื่นเอกชนฟรีเพื่อสนับสนุนให้เอกชน ช่วยพัฒนาประเทศ “ นางสาวยุภา กล่าว

ส่วนการปิดดีลเงินกู้ที่เชื่อมโยงกับการ ดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability-Linked Syndicated Loan) เป็นครั้งแรก มูลค่ารวม 1.41 แสนล้านบาท (ประมาณ 3.3 หมื่นล้านบาท) เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้ เดิม (Refinancing) และถือเป็นบริษัทแรก

ของไทยในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม-เทคโนโลยี ที่ได้รับสินเชื่อความยั่งยืนดังกล่าว ซึ่งการปิด ดีลเงินกู้ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน ครั้งแรกของทรู คอร์ปอเรชั่นนี้ เป็นการเข้า สู่ตลาดเงินหยวนของญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก และเป็นสินเชื่อความยั่งยืนสกุลเงินหยวนที่บริษัท ไทยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารญี่ปุ่นและ ธนาคารต่างประเทศชั้นนำมากที่สุด บริษัทจึง ตัดสินใจขยายวงกู้เพิ่มขึ้นจากเริ่มแรก 109.9 พันล้านบาท เป็น 141.3 พันล้านบาท

ทั้งนี้มองว่าการกู้เงินความยั่งยืนดังกล่าว เป็นสินเชื่อความยั่งยืนสกุลเงินหยวนที่ได้รับ การสนับสนุนจากธนาคารญี่ปุ่นและธนาคาร ต่างประเทศนั้น เป็นการเพิ่มศักยภาพการ บริหารเงินทุน ขยายฐาน การระดมเงินสู่ ตลาดต่างประเทศ ที่มีสภาพ คล่องตัวและ อัตราดอกเบี้ยเหมาะสม โดยเป้าหมายนำเงิน ที่ได้ไปชำระคืนหนี้เดิม (Refinancing) และ มีการ Swap เงินสกุลเงินเป็นเงินบาทหมด แล้วจึงไม่มีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ง การกู้เงินดังกล่าวมาใช้หนี้ทั้งหมดที่เป็นสกุล ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เกิดจากกิจกรรมการควบ รวมกิจการ TRUE-DTAC เนื่องจากเงิน หยวนมีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงกว่า และสามารถ ลดภาระดอกเบี้ยลงได้ในระดับหนึ่ง

ขณะที่ D/E ยังเท่าเดิม สอดคล้องกับ เป้าหมายการบริหารทางการเงิน ลดความ เสี่ยงและเพิ่มความคล่องตัวทางการเงิน ลด ต้นทุนของบริษัทรวมถึงสามารถขยายแหล่ง เงินทุนจากต่างประเทศ และกระจายการ ลงทุนได้มากขึ้น

ส่วนจะขยายไปประเทศอื่นหรือไม่นั้น

ก็มองที่สกุลเงินหยวน เนื่องจากบริษัทมีการ ซื้ออุปกรณ์จากผู้ผลิตจีนอยู่แล้ว แต่ต้องดู นโยบายของจีนอีกครั้งว่าจะมีการสนับสนุน ให้ผู้ผลิตจีนทำพอร์ตเป็นเงินหยวนหรือไม่ โดยอยู่ระหว่างกำลังศึกษาความเป็นไปได้ ขณะเดียวกัน ทิศทางสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน ทั่วโลก แบ่งเป็น เอเชีย 25%, ยุโรป 45%, สหรัฐฯ 10% จึงคาดการณ์มูลค่าสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนจะแตะระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์ สหรัฐในปี 2567 ซึ่งเป็นโอกาสทางการเงินที่ เติบโตสำหรับธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมในเอเชีย

เปิดประมูลคลื่น Q1/68

ด้านนายสมภพ ภูริวิริยพงศ์ คณะ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านโทรคมนาคม เปิดเผยว่า การประมูล คลื่นความถี่ย่าน 850, 1500, 1800, 2100 และ 2300 MHz สำหรับกิจการโทรคมนาคม เคลื่อนที่สากล (IMT) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ ศึกษารายละเอียดการประมูล โดยพิจารณา ทางเลือกการประมูลที่ละย่าน ทีละกลุ่ม หรือ ทุกย่านพร้อมกัน รวมถึงมาตรการส่งเสริม การมีผู้ประกอบการรายใหม่ โดยการประมูล ความถี่สอดคล้องกับความต้องการใช้งานใน ระยะเวลา 5 ปี (2567-2571) และเป็นไป ตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ และ แผนการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการ โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT Spectrum Roadmap) ตั้งเป้าการประมูลภายในไตรมาส แรกของปี 2568

ส่วนการประมูลและจัดสรรคลื่นความถี่ ย่าน 3500 MHz อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการประมูลและจัดสรรคลื่นย่าน 3500 MHz (3300-4200 MHz) โดยคำนึงถึงแผนการ ย้ายการใช้งานทีวีจานดำ (TVRO) และการ ใช้งานสำหรับ 5G Private Network ใน ภาคอุตสาหกรรม แผนการประมูลและจัดสรร คลื่นความถี่ช่วงแรกคลื่น 3300-3700 MHz นั้นสำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ในช่วงปี 2570 แผนการประมูลและ จัดสรรคลื่นความถี่ช่วงที่ 2 คลื่น 3700 -4200 MHz ช่วงปี 2572

ขณะที่การผลักดันใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ ย่าน 3500 MHz (เมกะเฮิรตซ์) สำหรับ การใช้งานกับ 5G Private Network ใน

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 3 ตุลาคม 2567

ปีที่: 31

ฉบับที่: 7520

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 29

Col.Inch: 66.54

Ad Value: 66,540

PRValue (x3): 199,620

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กสทช. ประมูลคลื่น Q1 TRUE พร้อมชิงดำ AIS

ภาคอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างการสำรวจความต้องการใช้งานเพิ่มเติม โดยได้มีการประชุมรับฟังความเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2567 ผู้ร่วมประชุมให้ความเห็นว่าการใช้งานสำหรับกิจการ Private Network เพื่อใช้งานในภาคอุตสาหกรรมนั้น แม้ว่าจะเป็นการจำกัดพื้นที่แต่ต้องพิจารณาประเด็นการรบกวนกับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ด้วย นอกจากความถี่ย่าน 3500 MHz แล้ว กสทช. ได้กำหนดคลื่นความถี่ย่าน 4800-4900 MHz สำหรับการใช้งานสำหรับกิจการ Private Network ไว้ก่อนหน้า โดยแม้ปัจจุบันยังไม่มีอุปกรณ์ที่รองรับความถี่ย่านนี้แพร่หลายในท้องตลาด สำนักงาน กสทช. ก็มีแผนจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์การใช้งานความถี่ย่านนี้ให้แล้วเสร็จภายในปี 2568

อย่างไรก็ตาม การเตรียมความพร้อมรับมือ 3 คลื่นความถี่ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ได้แก่ คลื่น 850 MHz, 2100 MHz และ 2300 MHz ที่กำลังจะหมดในเดือน ก.ย. 2568 จะส่งผลกระทบต่อลูกค้าของ TRUE และ AIS ที่ทำสัญญาเป็นพันธมิตรในการใช้คลื่นของ NT ด้วย โดย TRUE ใช้คลื่น 850 MHz สำหรับลูกค้า TRUE และ คลื่น 2300 MHz สำหรับลูกค้าดีแทค ขณะที่ AIS ใช้คลื่น 2100 MHz ■

ทับทิม

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 1,442

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 3 ตุลาคม 2567

ปีที่: 21

ฉบับที่: 5054

หน้า: 1 (ล่างขวา), 2

Col.Inch: 43.67

Ad Value: 62,972.14

PRValue (x3): 188,916.42

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: TRUE ลุยเงินกู้ยั่งยืนลดคบ. เตรียมลงทุนใหญ่อัพแกร่ง

TRUE ลุยเงินกู้ยั่งยืนลดคบ. เตรียมลงทุนใหญ่อัพแกร่ง

#TRUE #ทับทิม - TRUE กระจายความเสี่ยงทางการเงิน กู้เงินธนาคารญี่ปุ่น ปิดเงินกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 3.3 หมื่นล้านบาท ก่อนกำหนดลดภาระดอกเบี้ยจ่ายลง 0.80 บาท โดยหากทำตามเงื่อนไข ESG ได้ตาม KPI จะได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ → → **อ่านหน้า 2**



(ต่อจากหน้า 1)

มั่นใจสภาพคล่องทางการเงินยืดหยุ่นเสริมศักยภาพการลงทุนขนาดใหญ่ในอนาคต

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จในการปิดวงเงินสินเชื่อร่วม (Syndicated Loan) ที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability-Linked Syndicated Loan) มูลค่ารวม 1.4 แสนล้านบาท หรือราว 3.3 หมื่นล้านบาท เพื่อนำไปรีไฟแนนซ์ (Refinance) เงินกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา สามารถลดภาระอัตราดอกเบี้ยจ่ายลงได้ราว 0.80 บาท

และหากบริษัทสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน Scope 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง (Direct Emissions) และ Scope 2 :การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่ถูกซื้อ (Indirect Emissions) และการเพิ่มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในสถานี่ฐาน ตามเป้าหมายที่ 40 เมกะวัตต์จากปัจจุบันที่ใช้อยู่ราว 37 เมกะวัตต์ บริษัทจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ซึ่งจะส่งผลต่อศักยภาพการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

“เงินกู้ระยะยาว 3 ปีซึ่ง TRUE มี KPI ที่ต้องดำเนินการหากทำได้ตามเป้าหมายธนาคารก็จะลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทก็ดำเนินงานด้าน ESG มาอย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายได้อย่างมีนัยสำคัญ”

● พร้อมลงทุนโครงการใหญ่

นางสาวยุภา กล่าวว่า การที่บริษัทสามารถบริหารจัดการแหล่งเงินทุนได้หลากหลายทั้งการขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินในประเทศไทย, การออกหุ้นกู้ การขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างประเทศ รวมถึงการออกหุ้นกู้ในต่างประเทศ จะช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีศักยภาพที่จะลงทุนโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประมูลโครงการขยายโทรคมนาคม เพื่อมุ่งสู่ “เทคโทรคมนาคม” ระดับโลกในอนาคต

“การประมูลคลื่นความถี่เป็นการลงทุนปกติของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และปัจจุบันต้นทุนการประมูลก็ไม่สูงเมื่อเทียบกับเมื่อก่อน อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐบาลเองก็ยังมีอุดหนุน ฝุ่นปรนเกณฑ์การชำระเงินให้เอื้อต่อการลงทุนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงมีความพร้อมที่จะลงทุนเม็ดเงินลงทุนสูงๆ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต”

● รีไฟแนนซ์ลดภาระดอกเบี้ย

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยันต้า (ประเทศไทย)

จำกัด ระบุ TRUE มีหนี้สินทางการเงิน ณ สิ้นไตรมาส 2/2567 ที่ 4.3 แสนล้านบาท ไม่นับหนี้สินความถี่ที่ต้องจ่ายในอนาคต และเมื่อคำนวณเบื้องต้นพบว่า ภาระต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายเฉพาะส่วนที่เป็นต้นทุนทางการเงินอยู่ที่ราว 4.5% ต่อปี อย่างไรก็ตาม TRUE มีหุ้นกู้และหนี้สินกับธนาคารที่จะครบกำหนดในปี 2568 กว่า 1 แสนล้านบาท การ Rollover หนี้เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง จะส่งผลบวกโดยตรงต่อกำไรของบริษัทในระยะถัดไป โดยปัจจุบัน TRUE จ่ายดอกเบี้ยอยู่ที่ 2.3 หมื่นล้านบาท ต่อปี ดังนั้นหาก ดอกเบี้ยที่ลดลงได้ 10 bps บนมูลค่าหนี้ 4.3 แสนล้านบาท จะหนุนกำไร 430 ล้านบาทต่อปี

ด้านปัจจัยพื้นฐานของบริษัท คาดว่าการ Synergy เร่งตัวต่อเนื่องใน 2H/2567 หลักๆ มาจากผลบวกของการลดจำนวนพนักงาน, การลดค่าเช่าสำนักงาน, และการรวมโครงสร้าง ส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานลดลง เบื้องต้นคาดการณ์งวดไตรมาส 3/2567 TRUE จะรายงานผลขาดทุนสุทธิที่ 1.4 พันล้านบาท แต่หากตัดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ Integration Cost ซึ่งเป็นรายการ One-Time ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว คาดว่าผลประกอบการไตรมาส 3/2567 จะมีกำไรปกติอยู่ที่ 2.9 พันล้านบาท ดีขึ้นเทียบกับกำไรปกติ 2.1 พันล้านบาท เมื่อไตรมาส 2/2567 (QoQ) ที่ผ่านมา และขาดทุนปกติ 1.6 พันล้านบาทในงวดไตรมาส 3/2566 (YoY) หนุนจากต้นทุนการเงินที่ลดลง การลดต้นทุน Commission อย่างต่อเนื่อง และ ARPU ที่ยังปรับขึ้นเล็กน้อย QoQ

ขณะที่การประมูลคลื่นความถี่ กสทช. น่าจะจัดในช่วงกลางปี 2568 และการประมูลคลื่นรอบนี้เป็นคลื่นใหม่ที่ผู้ประกอบการเดิมใช้งานอยู่ นอกจากนี้โครงสร้างตลาดเปลี่ยนไปเหลือ 2 รายที่การแข่งขันลดลงเทียบกับการประมูลในอดีตที่แข่งขันแย่งส่วนแบ่งการตลาดตึงหนหากไม่มีกฎเกณฑ์เอื้อผู้เล่นรายใหม่ โอกาสที่การประมูลจะแข่งขันรุนแรงและเป็นลบต่อกลุ่มต่ำและการประมูลน่าจะเป็นบวกต่อกลุ่มใหม่ โอกาสได้ต้นทุนที่ถูกมากกว่า จึงคงค่าแนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 12.80 บาท

เฝ้าระวังเจ้าพระยาล้น

มั่นใจไม่ท่วมซ้ำรอยปี 54 ให้พวจ.3จว.อุดแนวรั้ว

นายกฯ รุดตรวจกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำ ปากเกร็ด นนทบุรี มั่นใจกรุงเทพฯ ไม่ท่วมซ้ำรอยปี 54 ชี้เหตุ □ อ่านต่อหน้า 12

●เจ้าพระยา □ ต่อจากหน้า 1

มวลน้ำไม่มากเท่า ปก.แจ้งส่ง SMS แจ้งเตือนภัยไปแล้ว 5 ครั้ง ย้ำภัยมีจลาจลไหลออกให้กดลิ้งค์-ลงทะเบียน สปช.แจ้งเตือนให้ 6 อำเภอเชิงชายริมแม่กระบือ ผ่นตลิ่งอีกกระลอกตั้งแต่ 2 ถึง 9 ต.ก. กำชับให้ยกของขึ้นที่สูง แม่สายกันบิกแบ็กกันลำน้ำสายทะเล 4 อำเภอพิจิตรระทมอีก แม่ยมล้นเพิ่มหลังฝนเทซ้ำ-น้ำเหนือไหลบ่า ทะลักรพ.สศ. ต้องย้ายบริการผู้ป่วยนอกขึ้นที่สูง รว.ศร.ชงขอ 262 ล้านฟื้นฟู 256 ร.ร.ถูกน้ำท่วม

★ อิงยันกม.ไม่ท่วมซ้ำรอยปี 54

เวลา 10.30 น. วันที่ 2 ต.ก. ที่กรมชลประทานปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการการบริหารจัดการน้ำ โดยมี นางนฤมล ลิขิตอินวัฒน์ รว.เกษตรและสหกรณ์ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสุริยพล นุชอนงค์ รักษาการอธิบดีกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์ และนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ร่วมต้อนรับ โดยรักษาการอธิบดีกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์ภาพรวมตั้งแต่ต้นน้ำภาคกลาง รวมถึงพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมระบุช่วงหนึ่งว่า การันตีปีนี้ไม่ท่วมกรุงเทพฯ

น.ส.แพทองธารกล่าวว่า กทม.กรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นห่วงกันเยอะว่าปีนี้ จะท่วมหรือไม่ท่วม เวลาปล่อยน้ำได้แจ้งชาวบ้านอยู่แล้วใช่หรือไม่ ซึ่งต้องแจ้งเตือนไว้ก่อน และตรงนี้ต้องฝากกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องอำนวยความสะดวกสบายพี่น้องประชาชน เรื่องการแจ้งเตือนล่วงหน้าด้วย

“ห่วงในพื้นที่กรุงเทพฯ และในปีนี้อ้างเทียบกับปี 2554 อยากให้เกิดความสบายใจ ซึ่งปี 2554 มีพายุเข้ามา 5 ลูกแต่ปีนี้ไม่มีมา ลูกเดียว และในปี 2554 เหลือพื้นที่เก็บน้ำเหลือ 1,000 กว่า แต่ตอนนี้เหลือ 6,000 กว่า ห่างจากปี 2554 เยอะมาก ปีนี้ปริมาณน้ำฝนปีนี้เยอะกว่าปกติ 2% แต่ในปี 2554 เยอะกว่าปกติประมาณ 25% ดังนั้นคนกรุงเทพฯ ที่กำลังก่อกองน้ำจะท่วมก็ไม่ต้องห่วงเป็นห่วง ฝากขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยกันดูแลด้วย หากมีโครงการอะไรที่จะทำให้แก้ไขปัญหาระยะยาวได้ ก็ขอให้พิจารณาและเสนอมา และให้ดูในเรื่องพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรด้วยว่าได้รับผลกระทบแค่ไหนจะได้พิจารณาเรื่องการเยียวยาต่อไป” น.ส.แพทองธารกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังติดตามสถานการณ์น้ำ น.ส.แพทองธารได้มีข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 1.มอบอธิบดีกรมชลประทาน บริหารจัดการน้ำให้เป็นไป

ตามแผนที่วางไว้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนหรือกระทบน้อยที่สุด

1.1 ให้กรมชลประทานบริหารจัดการเขื่อนเจ้าพระยาและผันน้ำเข้าฝั่งซ้าย (คลองชัยนาท - ป่าสัก) และฝั่งขวา (ปตร. พลเทพ และปตร.บรมธาตุ) ของเขื่อนเจ้าพระยา ให้มีความเหมาะสม และพิจารณาอิทธิพลการขึ้นลงของน้ำทะเลมาประกอบการระบายน้ำให้สอดคล้องด้วย

1.2 ประชาสัมพันธ์กับประชาชนที่อาศัยอยู่นอกคันกั้นน้ำ ตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในขณะนี้บริเวณจังหวัดอ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา ได้รับความปลอดภัยการปล่อยน้ำล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 1 วัน เพื่อรีบยกของต่างๆ ได้ทันต่อไป

2.มอบกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและดูแลให้การช่วยเหลือในลำดับแรกด้วย 3.มอบผู้ว่าฯ กทม. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และอธิบดีกรมชลประทาน เฝ้าระวังจุดฟันหลอ และเตรียมการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ, พร่องน้ำในคลองสาขาต่างๆ เพื่อรองรับน้ำหากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพฯ, ตรวจสอบความพร้อมเครื่องสูบน้ำและประตูระบายน้ำให้มีความพร้อมใช้งาน, เร่งกำจัดขยะ และผักตบชวาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการสูบน้ำและการระบายน้ำออกจากพื้นที่

★ ปก.แจ้งลิ้งค์ปลอมเตือนภัย

4.ตามที่ได้มีการมอบหมายการบริหารจัดการที่เขื่อนเจ้าพระยาและการผันน้ำออกด้านซ้ายและฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้กระทบกับพื้นที่ท้ายเขื่อนน้อยที่สุด และเฝ้าระวังบริเวณ อ.บางไทร อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีปริมาณน้ำน้อยประมาณ 53% ของลำน้ำ และการเตรียมการพร่อง

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 3 ตุลาคม 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12363

หน้า: 1 (ล่าง), 12

Col.Inch: 125.18 Ad Value: 137,698

PRValue (x3): 413,094

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เฝ้าระวังเจ้าพระยาแล่น

น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อรองรับสถานการณ์ จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดน้ำท่วมขังแบบปี 2554 อย่างแน่นอน

น.ส.แพทองธารกล่าวในตอนท้ายว่า ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานอย่างเต็มกำลังอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ค่านายไชยวัฒน์ จุนธิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ปภ. ร่วมกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ ส่ง SMS แจ้งเตือนภัยแบบเจาะจงพื้นที่ โดยส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยที่เข้าเกณฑ์แจ้งเตือนภัยระดับ 3 คือ ให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และเตรียมพร้อมอพยพออกจากพื้นที่ โดยได้ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยไปแล้วจำนวน 5 ครั้ง

โดยครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 ก.ย. เวลา 13.15 น. แจ้งเตือนแม่น้ำวังล้นตลิ่งไปยังประชาชนในพื้นที่ ต.ท่าผา ต.ท่าแสง ต.นาแก้ว อ.เกาะกา จ.ลำปาง ครั้งที่ 2 เวลา 14.10 น. แจ้งเตือนแม่น้ำวังล้นตลิ่งไปยังประชาชนในพื้นที่ ต.ปงคอน ต.แจ้ห่ม ต.วิเชตนคร ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 ก.ย. เวลา 19.15 น. แจ้งเตือนแม่น้ำวังล้นตลิ่งไปยังประชาชนในพื้นที่ ต.ปงคอน ต.แจ้ห่ม ต.วิเชตนคร ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม ต.บ้านเสด็จ ต.พิชัย ต.ต้นธงชัย ต.บุญนาพัฒนา ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง ต.ท่าผา ต.นาแสง ต.นาแก้ว อ.เกาะกา ต.สบปราบ ต.นายาง ต.สมัย ต.แม่ทะ อ.สบปราบ ต.ล้อมแรด ต.เถินบุรี ต.แม่ปะ ต.แม่วะ ต.แม่ถอด อ.เถิน ต.แม่พริก ต.พระบาทวังตวง ต.แม่ปู้ อ.แม่พริก จ.ลำปาง

นายไชยวัฒน์กล่าวว่า ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 25 ก.ย. เวลา 21.00 น. แจ้งเตือนน้ำล้นตลิ่งลำน้ำแม่จืดไปยังประชาชนในพื้นที่ ต.บ้านเป่า ต.ช่อแล ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 1 ต.ค. เวลา 13.55 น. แจ้งเตือนน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไปยังประชาชนใน

พื้นที่ ต.เวียง ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน ต.นาแ่ง ต.บ้านคู ต.ท่าสุค ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย จากการตรวจสอบพบว่า ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับข้อความแจ้งเตือนภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งไป และสามารถเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และเตรียมการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้ทันเวลาที่ซึ่งช่วยลดความสูญเสียได้เป็นอย่างมาก

“ปภ. ห่วงใยประชาชนหลายท่านอาจมีความกังวลใจว่าข้อความที่ได้รับอาจเป็นข้อความจากมิจฉาชีพ จึงขอเน้นย้ำว่าข้อความแจ้งเตือนภัยจาก ปภ. จะใช้ชื่อผู้ส่งเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ 4 ตัว “DDPM” ซึ่งมาจากชื่อภาษาอังกฤษของหน่วยงาน Department of Disaster Prevention and Mitigation ข้อความที่ส่งจะเป็นรูปแบบข้อความเท่านั้น และจะไม่มีการส่งลิงก์ให้ประชาชนกดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนเด็คขาด ซึ่งหากข้อความที่ประชาชนได้รับมีการส่งลิงก์แนบไปด้วยขอให้สันนิษฐานว่าข้อความดังกล่าวเป็นข้อความจากมิจฉาชีพ และขออย่ากดลิงก์ดังกล่าวโดยเด็ดขาด” นายไชยวัฒน์กล่าว

★ ‘อุ้ม’ขอ262ล้านฟื้นฟูท่วม256ร.ร.

ขณะที่ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมประสานภารกิจ ศธ. ว่า ที่ประชุมรายงานความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 37 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ มีประชาชนได้รับผลกระทบ 181,870 ครัวเรือน เสียชีวิต 49 ราย และบาดเจ็บ 28 ราย ในส่วนศธ. ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 26 ก.ย. มีนักเรียน นักศึกษาประสบภัย 21,739 คน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เสียชีวิต 1,488 ราย โดยจำนวนนี้มีสถานศึกษาและหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ รวม 256 แห่ง

“ศธ.ได้รวบรวมงบประมาณ เพื่อของบกลางในการช่วยเหลือเยียวยาหน่วยงานและสถานศึกษา ศธ.ที่ประสบภัย จำนวน 262.7706 ล้านบาท พร้อมดำเนินการมาตรการช่วยเหลือเยียวยา ใน 2 มาตรการ

ได้แก่ 1.การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง เป็นค่าหนังสือ ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน ในอัตราเงินอุดหนุนรายหัวของโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก่นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา สังกัดศธ. ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย และช่วยเหลือฟื้นฟูอาคาร สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กลับสู่สภาพปกติ สามารถปฏิบัติงาน และจัดการเรียนการสอนได้” พล.ต.อ.เพิ่มพูนกล่าว

★ 6 อำเภอเตียงรายรับท่วมอีก

นายจिरาย ห่วงทรัพย์ โฆษกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาดภัย และคืนโคลนถล่ม (ศปช.) เปิดเผยว่า จากกาการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของประเทศ ในช่วงวันที่ 1-3 ต.ค.นี้ ประกอบกับการติดตามปริมาณฝนของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) พบว่าปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง บางจุดของ จ.เชียงราย สูงถึง 195 มิลลิเมตร รวมทั้งจะมีบางส่วนตกในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำกอกที่ไหลผ่าน จ.เชียงใหม่ และไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

นายจिरายกล่าวว่า จากปริมาณฝนดังกล่าว ทำให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) คาดการณ์พื้นที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำกอกเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำตามแนวลำน้ำรวม 147.14 ตารางกิโลเมตร ในพื้นที่ 6 อำเภอของจ.เชียงราย ได้แก่ อ.เมือง อ.เวียงชัย อ.เวียงเชียงรุ้ง อ.แม่จัน อ.คอยหลวง และอ.เชียงแสน ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่บางส่วนยังอยู่ระหว่างฟื้นฟูผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งก่อน บางจุดการระบายน้ำยังสามารถทำได้จำกัด อาจทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วในช่วงวันที่ 2 - 9 ต.ค.67 โดยคาดว่าระดับน้ำจะขึ้นสูงกว่าตลิ่ง 1.18 เมตร ในวันที่ 4 ต.ค.นี้

★ แม่สายกันบึกแบ็กได้ผล

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆ ว่า หลังจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่

อ.แม่สาย จ.เชียงราย รวมทั้งพื้นที่ป่าต้นน้ำ
ของลำน้ำสายในฝั่งเมียนมา ทำให้ชาว
แม่สายในบ้านถ้ำผาจม ชุมชนสายลมจอย
เกาะทราย ไม้ลุงบน และชุมชนเหมืองแดง
เกิดความวิตกกังวลว่าจะเกิดน้ำท่วมซ้ำ
อย่างไรก็ตาม ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาระดับ
น้ำในลำน้ำสายเพิ่มขึ้นไม่มากนัก แม้ว่าจะ
มีจุกรั่วทำให้มีน้ำไหลเข้าบางจุดในชุมชน
เกาะทราย แต่เจ้าหน้าที่และชาวบ้านช่วย
กันนำกระสอบทรายเข้าไปอุดจุกรั่วเอาไว้ได้
หลังจากนั้นน้ำก็ค่อยๆ ลดระดับลง จนถึง
ตอนเช้าไม่มีจุกรั่วใต้น้ำจากลำน้ำสาย
ทะลักไหลเข้ามาในพื้นที่ชุมชน

สาเหตุหลักที่ทำให้มีน้ำในลำน้ำสาย
ยังไม่ทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนริมฝั่ง คือ
ระบบการป้องกันที่ได้ทำกันไว้ โดยได้ทำ
กำแพงกันดินจากบีกแบ็กในจุดต่างๆ ที่

น้ำเคยทะลักไหลเข้าท่วม ไกลมาตั้งแต่ที่
บริเวณหัวฝาย บ้านถ้ำผาจม ซึ่งได้วาง
บีกแบ็กเป็นคันสูง ภายในย่านสายลมจอยก็
มีกำแพงบีกแบ็กอีกหลายจุด โดยจุดสำคัญ
คือที่บริเวณสะพานพรมแดนซึ่งได้นำ
บีกแบ็กวางไว้ 2 จุดป้องกันน้ำไหลเข้าตัว
เมืองและไหลย้อนกลับเข้าไปบริเวณตลาด
สายลมจอย นอกจากนั้น ยังมีกำแพงกันดิน
ที่ทำจากบีกแบ็กในชุมชนเกาะทรายและ
ชุมชนไม้ลุงบน ซึ่งปัจจุบันทำเสร็จแล้ว
100 เปอร์เซ็นต์ แต่บางจุดต้องเสริมความ
แข็งแรงจึงวางบีกแบ็กเพิ่ม ทำให้วางใจได้
ระดับหนึ่งว่า น่าจะไม่เกิดอุทกภัยรุนแรง
อีก โดยองค์กรหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนได้ระดมกำลังกันเข้าไปช่วย
เหลือเฟือกันอยู่ อย่างไรก็ตาม พื้นที่
ที่แม่สายยังต้องเฝ้าระวังต่อไป เพราะกรม
อุตุนิยมวิทยาเตือนว่าจะมีฝนตกหนักได้
จนถึงวันที่ 3 ต.ค.

★ แม่อายุจ่ายเยียวยาแล้ว 670 หลัง

ขณะที่อ.แม่สาย จ.เชียงใหม่ ผู้ประสบ
ภัยจาก ต.แม่สาย ต.ท่าตอน ต.แม่ยาว
ต.มะลิกา และต.แม่สาว รวม 670 ครัว
เรือน ได้รับการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วม
ผ่านพร้อมเพย์ธนาคารเรียบร้อยแล้ว เป็น
จำนวนเงิน 3,350,000 บาท